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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
(กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งท่ี 4/2566 

ในวันท่ี 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องภักดีศรีสงคราม  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง 
 

------------------------------------------------------------------ 
กรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์ แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานที่ประชุมฯ 
  2. นายบุญยืน          เลาหวิทยะรัตน์     แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง  กรรมการ 
  3. นายสุนทร          คงสุนทรกิจกุล แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  กรรมการ 
  4. นางทรรศนีย์        เบ้าหิรัญ แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง       กรรมการ 
 5. นางสาวรุ้งเพชร   ศุภสมภพ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดระยอง  กรรมการ 
  6. นายพันธ์ศักดิ์   กลิ่นทุม แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง   กรรมการ 
  7. นางสาวนาตยา   จิรเศรษฐสิริ แทน คลังจังหวัดระยอง     กรรมการ 
  8. นายธีรพันธ์        ศิริปักมานนท์ แทน ท้องถ่ินจังหวัดระยอง กรรมการ 
  9. นางสาวกวินนา    สุวรรณโมสิ   แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กรรมการ 
10. นายวัชรพล      สารสอน ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง   กรรมการ 
11. นายจีรวัสส์        เปรมดิษฐ์             แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง กรรมการ 
12. นางสาวอนงค์พร อารีกุล                 แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ 
    และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นายสิริปพัฒน์    โอภาสประภากร เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการฯ ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสำคัญ) 
1. พาณิชย์จังหวัดระยอง  
2. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
3. ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
4. นายปรัชญา      สมะลาภา          ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง  
5. นายวีระพล       พวงพิทยาวุฒิ ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง         
6. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  
7. ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง    
8. นายวราวุธ       ปิ่นเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม 
9. นายไชยรัตน์     ไตรรัตนจรัสพร  ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง 
10. นางอนุชิดา      ชินศิรประภา  ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง 
11. เลขาธิการชมรมธนาคาร           
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ผู้เข้าร่วมประชุม/ชี้แจงท่ีประชุม 
     สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 
1. นางสุภาภรณ์     เสนาลักษณ์             ผู้อำนวยการสำนักโครงการเอกชนร่วมลงทุนทั่วไป 
2. นายวาทิน        ชินางกูรภิวัฒน์  รองผู้อำนวยการสำนักโครงการเอกชนร่วมลงทุนทั่วไป 
3. นายรังสรรค์      ธาดามงคลกุล  รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความพร้อมการลงทุน 
4. นายวรเศรษฐ์    ช่อวิเชียร  รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสัญญาเอกชนร่วมลงทุน  
                                   โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน 
5. นายธันวาวัฒน์   อุณหเลขกะ  รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสัญญาเอกชนร่วมลงทุน  
      โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก 
6. นายวันเฉลิม       ธีระสาสน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักติดตามประสิทธิภาพและสนับสนุนโครงการ 
7. นางสาวอารีรัตน์ วงศ์ศิลา  เจ้าหน้าที่สำนักติดตามประสิทธิภาพและสนับสนุนโครงการ  
8. นายธีระ           สังฆโมลี  บริษัทที่ปรึกษา 
9. นายธีรบูลย์  วงษ์สุเสถียร  บริษัทที่ปรึกษา 
10. นางสาวรชณิมุข    ไชยทอง สำนักงานจังหวัดระยอง 
11. นางสาวสุพัตรา    แซ่อั้ง สำนักงานจังหวัดระยอง 
12. นายศุภวิชญ์       วงษ์อุรา สำนักงานจังหวัดระยอง 
13. นายชัชวาล         ช่างไม้ สำนักงานจังหวัดระยอง 
14. นายจีรเดช       พิมานพรหม สำนักงานจังหวัดระยอง 
15. นางสาวศิริพร      สารลึก สำนักงานจังหวัดระยอง 
16. นางสาวจรรยา     ภูมี  สำนักงานจังหวัดระยอง 
17. นางสาวนพวรรณ  ชมช่ืนมีกุล สำนักงานจังหวัดระยอง 

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
 ที่ประชุมพร้อมแล้ว นายไตรภพ  วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานคณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ติดภารกิจสำคัญ 
ได้มอบหมาย ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ โดยได้กล่าว
เปิดการประชุมฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระวาระที่ ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 รับทราบและเห็นชอบ    
ผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ
มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งจังหวัดระยองได้มี
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 7559/2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน     
เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) เพื่อทำหน้าที่ในการให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง 

 การประชุมในวันนี้ จังหวัดระยองได้เชิญคณะกรรมการฯ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        
มาประชุมเป็นครั้งที่ 4/2566 เพื่อร่วมหารือการบริหารงานจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามกรอบ
แนวทางพัฒนาจังหวัดระยอง และติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ผ่านมา
ประกอบกับมีข้อเสนอจากคณะกรรมการฯ เพิ่มเติมเพื่อมาร่วมพิจารณา  
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 เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดระยองได้กำหนดแนวทางการจัดเตรียมข้อมูล
คำช้ีแจงเพื่อนำเสนอในที่ประชุม โดยให้จัดทำรายละเอียดข้อมูล พร้อมเอกสารประกอบการประชุมแจ้งสำนักงาน
จังหวัดระยองทราบเป็นการล่วงหน้าโดยจะแจ้งคณะกรรมการทุกท่านในหนังสือเชิญประชุมทุกครั้ง 

 มติท่ีประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ   

 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง ครั้งท่ี 3/๒๕๖6 เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2566    

    หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เลขานุการคณะกรรมการ กรอ. :  

   ตามที่จังหวัดได้เชิญคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจจังหวัดระยอง ประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖6 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นั้น สำนักงานจังหวัดระยอง ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม และเวียนเรื่องให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
จำนวน 23 หน้า ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 2305 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 พร้อมได้นำเรียน
ไว้ในเว็บไซต์จังหวัดระยอง (www.rayong.go.th) ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติม       
ให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ได้โดยตรง 

   มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ  

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง  เพ่ือทราบ  
  ๓.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจ และการคลังจังหวัดระยอง  
     ผู้แทนคลังจังหวัดระยอง : รายงานสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ดังนี้ 

1) สรุปผลการสำรวจแบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ประจำเดือน
เมษายน 2566 (จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง) 
  ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในเดือนเมษายน 2566 อยู่ท่ีร้อยละ 87.8 ขยายตัว
จากเดือนก่อน เป็นผลจากทกุภาคการผลิตทีข่ยายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตรกรรมและภาคบริการ เนื่องจาก
ความต้องการสินค้าเกษตรกรรมเพิ่มสูงข้ึน มีการจับจ่ายใช้สอยและเดินทางท่องเที่ยวมากข้ึน เนื่องจากมีวันหยุดยาว                               
และเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง                
สอดคล้องกับด้านกำลังซื้อของภาคประชาชน ภาพรวมยังคงขยายตัว ขณะที่ดัชนีราคาต้นทุนผู้ประกอบการ ยังคง
อยู่ในระดับสูง จากราคาพลังงานและต้นทุนการผลิตสินค้า สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจภาพรวมในอีก         
6 เดือนข้างหน้า คาดว่ามีทิศทางขยายตัว จากความเช่ือมั่นของทุกภาคการผลิตที่มีแนวโน้มขยายตัว  โดยมีปัจจัย
เสี่ยงที่ต้องติดตาม คือ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังยืดเยื้อ อาจส่งผลต่อต้นทุนราคา
พลังงานและวัตถุดิบ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 สายพันธ์ใหม่ 

2) รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม 2566 เศรษฐกิจจังหวัด    
ในเดือนมีนาคม 2566 มีสัญญาณหดตัวจากเดือนเดียวกันปีก่อน พิจารณาจาก 
 เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน       
และชะลอตัวจากเดือนก่อน สะท้อนจาก 

 ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 16.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ก่อน และขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 4.1 จากปริมาณผลผลิตยางพารา มันสำปะหลัง และทุเรียน 
ขยายตัวร้อยละ 7.9 8.5 และ 161.4 ตามลำดับ ขณะที่ปริมาณผลผลิตสับปะรด หดตัวร้อยละ -6.5 ด้านปศุสัตว์ สุกร 
ขยายตัวร้อยละ 66.6 ขณะที่ไก่เนื้อ หดตัวร้อยละ -9.1 ตามความต้องการของผู้บริโภค  

http://www.rayong.go.th)/
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 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ก่อน และชะลอตัวจากเดือนก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 0.8 จากทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรม และจำนวนโรงงาน
อุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 0.1 และ 2.0 ตามลำดับ ขณะที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ -
0.9 โดยอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 ลำดับแรกของจังหวัด ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
เคมี อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ และอุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและ
อุปกรณ์  
 ดัชนีผลผลิตภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน 
และขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 ตามรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยว อัตรา
เข้าพักแรมเฉลี่ย รายได้จากการขายส่ง ขายปลีก (ยื่นเสียภาษี) และรายได้จากการขนส่ง ขยายตัวร้อยละ 188.9, 
189.3, 89.7, 0.4, และ 7.5 ตามลำดับ เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง หลังการระบาด        
ของโรคโควิด–19 คลี่คลาย และการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลทำให้ภาค         
การท่องเที่ยวปรับดีข้ึน 
   เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน      
และหดจากเดือนก่อน สะท้อนจาก 
   ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน หดตัวร้อยละ -19.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน 
และหดตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.0 จากภาษีมูลค่าเพิ่ม หดตัวร้อยละ -20.0 เนื่องจากผลการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนของศุลกากรจัดเก็บจากการนำเข้าของกลุ่มเช้ือเพลิง (น้ำมันดิบ) และการนำเข้าวัตถุดิบ         
ของผู้ประกอบการภายในประเทศเพื่อนำมาใช้ผลิตสินค้าลดลง ขณะที่ปริมาณรถยนต์และรถจักรยานยนต์              
จดทะเบียนใหม่ ขยายตัวร้อยละ 29.5 และ 30.0 ตามลำดับ  
   ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 15.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่น 
และขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 5.2 ตามปริมาณสินเช่ือเพื่อการลงทุน ขยายตัวร้อยละ 5.2 
และพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างรวม ขยายตัวร้อยละ 67.8 ขณะที่ปริมาณรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่       
หดตัวร้อยละ -17.2  
   ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน      
และชะลอตัวจากเดือนก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 12.8 โดยเป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนภาครัฐ มีจำนวน 
649.6 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 30.7 รายจ่ายประจำส่วนท้องถ่ิน มีจำนวน 488.5 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 
39.1 และรายจ่ายลงทุนส่วนท้องถ่ิน มีจำนวน 75.6 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 14.8 ขณะที่รายจ่ายประจำภาครัฐ 
มีจำนวน 728.6 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -11.3 
   ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด หดตัวร้อยละ -12.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ก่อน และหดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -5.4 เนื่องจากราคาผลผลิตสินค้าเกษตรลดลงจากยางพารา 
ทุเรียน ไก่เนื้อ และสุกร และปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่ลดลง ได้แก่ สับปะรด และไก่เนื้อ 

 เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดระยอง ในเดือนมีนาคม 
2566 อยู่ที่ร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน และชะลอตัวจากเดือนก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 3.0 
เนื่องจากดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาหารบริโภค และหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่
อาหาร และเครื่องดื่ม จากกลุ่มพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ส่วนด้านการจ้างงานในเดือนมีนาคม 2566 
ขยายตัวร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน และทรงตัวจากเดือนก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 3.4 
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3) ด้านการคลัง 
ผลการจัดเก็บรายได้เดือนมีนาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 15,145.7 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ -22.9 มาจาก 
 - ภาษีสรรพสามิต จัดเก็บรายได้จำนวน 5,560.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -32.9 

จากภาษีน้ำมันตามปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรม และส่วนหนึ่งเกิดจากการลดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ตามกฎกระทรวงการคลังกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2565        
ลงวันที่ 19 มกราคม 2566 มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2566 - 20 พฤษภาคม 2566 ส่งผลให้เดือนมีนาคม 
2566 จัดเก็บภาษีน้ำมันได้ต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน  

- ภาษีสรรพากร จัดเก็บรายได้จำนวน 9,249.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -17.5 
จากภาษีเงินได้ นิติบุคคล การจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.54 ลดลง เกิดจากผู้ประกอบการมีการโอนเงินไป
ต่างประเทศเพื่อชำระค่าบริการและค่าลิขสิทธ์ิน้อยกว่าปีก่อน และภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนของกรมศุลกากรที่จัดเก็บ
จากการนำเข้ากลุ่มเช้ือเพลิง (น้ำมันดิบ) แทนกรมสรรพากรและการนำเข้าวัตถุดิบของผู้ประกอบการภายในประเทศ
เพื่อมาผลิตสินค้าลดลง  

 - ภาษีศุลกากร จัดเก็บรายได้จำนวน 321.2 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 149.6    
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการด้านเขตปลอดอากรนำของออกจากเขตปลอดอากร    
เพื่อบริโภคภายในประเทศเพิ่มข้ึน ประกอบกับมีการนำรถยนต์เพื่อชำระภาษีเพิ่มข้ึน  

- รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของธนารักษ์ จัดเก็บรายได้จำนวน 1.7 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 21.9 เนื่องจากในปี 2565 มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมเช่าประจำปี ตามมาตรการช่วยเหลือผู้เช่า เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด -19  

- ดุลเงินงบประมาณ ณ มีนาคม 2566 มีรายได้นำส่งคลัง 8,338.2 ล้านบาท 
ในขณะที่รายจ่ายรวม มีจำนวน 1,378.2 ล้านบาท ส่งผลให้จังหวัดเกินดุลเงินงบประมาณ จำนวน 6,960.0 ล้านบาท  

4) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จังหวัดระยอง (ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 21 เมษายน 2566) 
       (1) จังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
วงเงิน 10,061.167 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 21 เมษายน 
2566 เบิกจ่าย 5,236.371 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.05 คงเหลือ 4,824.796 ล้านบาท  
       (2) การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 
2,526.880 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2566 เบิกจ่าย 
1,556.167 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.58 คงเหลือ 970.713 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.42 
 
  ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ. 

1. ประธานท่ีประชุมฯ : เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนมีนาคม 2566 มีสัญญาณหดตัว เนื่องจากปัจจัย
อะไร ขณะนี้สถานการณ์ดีข้ึนมามีรายได้เพิ่มข้ึน 

2. ผู้แทนคลังจังหวัดระยอง : เป็นผลมาจากอุปสงค์ด้านการจัดเก็บภาษี นักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน      
แต่รายได้ที่จัดเก็บเท่าเดิม เมื่อเทียบกันกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่าน ทำให้หดตัว 
 
 มติท่ีประชุม : รับทราบตามที่คลังจังหวัดระยอง เสนอ  
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 3.2 ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองตามนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)      
(นางสุภาภรณ์ เสนาลักษณ์) นำเสนอ ดังนี ้

(1) การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะท่ี 3 ช่วงท่ี 1 
        หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
       วัตถุประสงค์โครงการ (ระยะท่ี 3 ท้ัง 2 ช่วง) :  

1) เพิ่มขีดความสามารถและ ความจุในการขนถ่าย ก๊าซธรรมชาติ และการขนส่ง
สินค้าเหลวสูงสุด 19 ล้านตันต่อปี             

2) ถมทะเล 1,000 ไร่ ช่วงที่ 1 แบ่งพื้นที่แปลง B 200 ไร่ ประกอบกิจการ
ท่าเรือก๊าซธรรมชาติ  

3) ให้สิทธิเอกชน ดำเนินโครงการช่วงที่ 1 ระยะเวลาไม่เกิน 35 ปี  
4) เงินลงทุน (ทั้ งระยะที่ 3) 69,706 ล้านบาท (รัฐ 17,701 ล้านบาท 

เอกชน 52,005 ล้านบาท) 
ความรับผิดชอบในการดำเนินโครงการ 
1) ชดเชยเยียวยาผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ  จำนวน 960 ราย         

รวมเป็นเงินเยียวยาทั้งสิ้น 96 ล้านบาท 
2) ผ่อนชำระเงินร่วมลงทุนจำนวนสุทธิเท่ากับ 710 ล้านบาทให้เอกชน       

เป็นระยะเวลา 30 ปี ในส่วนที่ให้เอกชนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
        เอกชนคู่สัญญา 

1) ออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ออกแบบและ
ก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure) โดยเอกชนได้สิทธิประกอบกิจการท่าเรือก๊าซบนพื้นที่แปลง B 

2) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน คาดว่าจะแล้วเสร็จ – 13 ตุลาคม 2567    
      สถานะปัจจุบัน เม.ย.66 อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางทะเลก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐานภายใน 3 ปี (28 ธันวาคม 2564 – 27 ธันวาคม 2567) 
ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ถมทะเล) (ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566) 
- ความก้าวหน้าของโครงการฯ ตามแผนงาน ร้อยละ 42.87  
- ทำได้จริง ร้อยละ 43.06 เร็วกว่าแผนงาน ร้อยละ 0.19 

    
(2) การพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา     

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สกพอ. (และหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ กองทัพเรือ (ทร.) กรมทางหลวง (ทล.) บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) สถาบันการบินพลเรือน 
(สบพ.) 
       วัตถุประสงค์โครงการ :  

1) เพื่อยกระดับสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินระดับโลก 
2) เพื่อรองรับการพัฒนา ให้เป็นเมืองการบินภาคตะวันออก 
3) เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน 
4) เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ระยะเวลาร่วมลงทุน : 50 ปี (รวมการก่อสร้างระยะแรก 3 ปี) 
เงินลงทุนของภาครัฐ : ประมาณ 17,674 ล้านบาท 
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        เงินลงทุนของเอกชน : ประมาณ 186,566 ล้านบาท 
      สถานะปัจจุบัน เม.ย. 66 
        1) สกพอ. แจ้งอนุญาตให้ UTA รื้อย้ายอุปสรรคในพื้นที่ เพื่อเตรียมการโครงการฯ  
        2) กองทัพเรือ กำลังดำเนินการออกประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างทางว่ิงที่ 2 
 

(3) โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน 
       หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย 
      ลักษณะโครงการ :เช่ือมกรุงเทพ กับพื้นที่ EEC ใช้เวลาไม่เกิน 60 นาทีด้วย
รถไฟความเร็วสูง สูงสุด 250 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ระยะทาง 220 กม. และพัฒนาพื้นที่มักกะสัน 140 ไร่ เป็น EEC 
Gateway 
     สถานีรถไฟความเร็วสูง : 9 สถานี ประกอบด้วย สถานีดอนเมือง สถานีบางซื่อ 
สถานีมักกะสัน สถานีสุวรรณภูมิ สถานีฉะเชิงเทรา สถานีชลบุรี สถานีศรีราชา สถานีพัทยา และสถานีอู่ตะเภา 
       ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟความเร็วสูง : พื้นที่ 400 ไร่ บริเวณฉะเชิงเทรา 
       ระยะเวลาร่วมลงทุน : 50 ปี (รวมระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี) 
       เงินลงทุนของภาครัฐ : ประมาณ 159,938 ล้านบาท 
       เงินลงทุนของเอกชน : ประมาณ 116,623 ล้านบาท 
      สถานะปัจจุบัน เม.ย. 66 

1) สำรวจตรวจสอบป้ายประกาศเตือนผู้บุกรุก มีนาคม 2566 
2) ลงตรวจสอบพื้นที่บ้านราชวิถี ธันวาคม 2565 
3) สำรวจพื้นที่ล้อมรั้ว ป้องกันผู้บุกรุก กุมภาพันธ์ 2566 
 

      ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 
(นายรังสรรค์  ธาดามงคลกุล) นำเสนอเพ่ิมเติม ดังนี้  

(4) เขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor of Innovation : EECi) 

       ภาพรวมเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
       พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 
       วัตถุประสงค์: มาตรา 6 (1) พัฒนากิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขดี ความสามารถในการแข่งขันอำนาจหน้าที่ที่ : มาตรา 39 เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนา 
อุตสาหกรรมของประเทศไปสู่การใชเทคโนโลยีข้ัน สูงสร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนา
ข้อด ีความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ คณะกรรมการนโยบายอาจกำหนดให้มีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ พิเศษข้ึน 
เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน หรือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกำร ที่
เกี่ยวเนื่องหรือเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนาและส่งเสริม อุตสาหกรรมเป้ำหมายพิเศษ หรือ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด 
ความรู้ความเช่ียวชาญจากผู้ประกอบกิจกำรในเขตส่งเสริม  เศรษฐกิจพิเศษ สถาบันกำรศึกษาหรือสถาบันวิจัยที่
ศักยภาพสูงด้วย 
       การดำเนินงาน 
       1. จัดต้ัง เปลี่ยนแปลง ยุบเลิก เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  
       2. เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในผังเมือง อีอีซี  
       3. จัดเตรียมข้อมูลการลงทุนพื้นฐาน เพื่อกำรประกอบการตัดสินใจลงทุน และ
นำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการชักชวนนักลงทุน  
       4. บริหารเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษให้มีความพร้อมในการลงทุน  
       5. ติดตาม และรายงานความก้าวหนา้ของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  
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       6. ออกหนังสือรับรองการประกอบกิจการในเขตส่งเสรมฯ และการพัฒนา        
และส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ ตามเงื่อนไข การให้เช่าที่ดินระยะยาว ตาม มาตรา 52 พ.ร.บ. อีอีซี 
       เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือกิจการพิเศษ 
       วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจการที่เกี่ยวเนื่องเป็นประโยชน์ต่อ การ
พัฒนา เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ ความเช่ียวชาญจาก ผู้ประกอบกิจการ สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัย ที่มี
ศักยภาพสูงด้วย ประกอบด้วย EECh, EECa, EECd, EECi, EECg, EECmd, EECt 
       เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือกิจการอุตสาหกรรม 
       วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษด้านใดด้าน
หนึ่งหรือหลายด้าน รูปแบบนิคมอุตสาหกรรม (ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และนิคม
อุตสาหกรรมเฉพาะด้าน (ตามกฎหมายอื่น นอกจากกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย) 
       ความก้าวหน้า เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่จังหวัดระยอง ในพื้นที่วัง
จันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ประกอบด้วย โซนสำหรับการอยู่อาศัย และสันทนาการ โซนการศึกษา โซนนวัตกรรม 1 
และโซนนวัตกรรม 2       
       - กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารสำนักงาน
ใหญ่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565  ณ วังจันทร์วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2  
- ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ 

EEC จำนวน 604 คน (ครู 183  คน และนักเรียน 421 คน) 
- พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่ EECi 

จำนวน 372 คน 
- การพัฒนาทักษะด้าน Industrial of Things แบบเข้มข้น สำหรับบุคลากร

ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 291 คน 
- ปี 2564 – 2565 พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะ     

ด้าน IIoT แก่ครู เยาวชนและอาชีวศึกษาในพื้นที่ EECi ทั้งสิ้น 9,126 คน 
- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมฯ รวม 82.1369 ล้านบาท 
- ผลกระทบด้านการศึกษา รวม 81,440 คน 

 
      (5) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี จังหวัดระยอง 
       นิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเขตส่งเสริมร่วมกับ EECi     
มีนิคมอุตสาหกรรมในเครืออมตะซิตี้ ที่ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ที่จะเข้าร่วมการเป็นเขต
ส่งเสริมร่วมกับ EECi ในอนาคต 
       นำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 
       ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ. 

1. ผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยอง : ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 
1) เรื่องสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีที่ 10 ที่จังหวัดระยอง เคยมีการผลักดันแล้ว แต่ยังไม่มี

รายละเอียดปรากฏในแผนของ EEC  ขอความกรุณาช่วยผลักดันด้วย 
2) ก่อสร้างถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ที่จังหวัดระยองได้ศึกษาออกแบบ เรียบร้อยแล้ว โดยมอบหมาย

สำนักงานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวัดระยองดำเนินการ ซึ่งจะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้จังหวัดระยองอย่างมหาศาล  ขอฝากให้ 
EEC ช่วยผลักดันงบประมาณด้วย 
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3) หากสถานีที่ 10 ยังไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ในพื้นที่มาบตาพุดมีรถไฟรางคู่อยู่แล้ว
ขอให้ผลักดันให้เช่ือมต่อ  เพื่อประโยชน์ในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศจีน ตอนน้ีภาคเอกชนดำเนินการอยู่ อยากให้
ภาครัฐขับเคลื่อนด้วย  เป็นการต่อยอดของเดิมที่มีอยู่แล้ว จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง 

2. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก (สกพอ.)  :             
รับข้อเสนอแนะ และจะนำเรียนผู้บริหารทราบและจะนำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป 

3. ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง : ขอบคุณ EEC ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ 
และขอสอบถามโครงการพัฒนาทา่เรอือุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ที่จะนำทรายข้ึนจำนวนมาก จะมีผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศของคนระยองในอนาคตหรือไม่ มีการศึกษาผลกระทบไว้อย่างไร และเรื่องการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา 
หากดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2570 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามากี่คน ททท. จะได้นำข้อมูลไปจัดเตรียมแผนการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย และในพื้นที่ภาคตะวันออกมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ แต่ในพื้นที่ EEC ยังไม่มี 
เช่นพัทยาะมีเรือยอร์ชนักท่องเที่ยว ถ้าเรามีท่าเทียบเรือก็จะสามารถดึงดูดเรือให้มาจอดและเที่ยวในพื้นที่ได้และเป้น
การกระจายรายได้ให้กับพื้นที่เป็นอย่างมาก ขอฝากให้ EEC พิจารณาผลักดันในประเด็นนี้ด้วย 

4. ประธานท่ีประชุมฯ  ปัจจุบันมีเที่ยวบินมีน้อยมาก ยังไม่ครอบคุลม สวนทางกับการพัฒนา
สนามบิน  ฝาก EEC ว่าจะมีวิธีการพัฒนาอย่างไร  

5. ผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยอง  
- กรมเจ้าท่ามีโครงการเพิ่มทรายชายหาดเพื่อลดการกดัเซาะชายฝั่งอยู่ในแผนงาน/โครงการปี 

2574-2577 ค่อนข้างนานขอฝากให้ EEC ช่วยผลักดันด้วย และเร่งรัดการก่อสร้างท่าเรือ ระยะที่ 3 ให้เร็วข้ึน    
จะเกิดประโยชน์ทั้ง 2 โครงการ มีการพัฒนาท่าเรือระยะที่ 3 แล้ว ก็อย่าให้เกิดผลกระทบในการกัดเซาะชายฝั่ง     
และพื้นที่ได้หางบประมาณมาแก้ไขปัญหา เช่น การก่อสร้างถนนใหม่  

- ฝากผลักดันเรื่องการแก้ไขการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ EEC ด้วย ในปี 2567 สถานการณ์น้ำ
จะวิกฤตระยองจะขาดแคลนน้ำ 

6. ประธานท่ีประชุมฯ :  ขอฝากประเด็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กรอ.               
เพื่อขับเคลื่อนในที่ประชุมระดับสูงของ EEC ด้วย เช่น เรื่องสถานีรถไฟความเร็วสูง เรื่องการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา 
เรื่องผลกระทบของระบบนิเวศต่างๆ จากการพัฒนาท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 

7. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : เรื่องการพัฒนาท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ระยะที่ 3 ส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก อยากให้สร้างความเช่ือมั่นให้กับคนระยองด้วย 

8.  ผู้แทนสำนั กงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก (สกพอ.)                     
รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กรอ. จังหวัดระยอง เพื่อนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป 

9. ผู้ แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก (สกพอ.)                   
ตอบข้อเสนอแนะประเด็นการพฒันาสนามบินอูต่ะเภา เมื่อโครงการแล้วเสรจ็จะสามารถรองรับผู้โดยสาร 60 ล้านคน 
โดยในปีแรก มีแผนรับนักท่องเที่ยว 12 ล้านคน, 16 ล้านคน, 22 ล้านคน, 28 ล้านคน, 30 ล้านคน, 45 ล้านคน 
และ 60 ล้านคน แบ่งเป็น 6 ระยะ ทั้งนี้ ได้มีการพัฒนาเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับสนามบิน ร่วมกับ สนข. ส่วน
ประเด็นเรื่องเที่ยวบินได้หารือกับ ทร. จะมีการดำเนินการในการบริหารด้านการตลาดที่จะช่วยดึงดูดเที่ยวบินเพื่อ
สร้างรายได้ ในพื้นที่ โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มรัฐเซีย อินเดีย และจีน ส่วนความคืบหน้าจะนำเรียนใน
โอกาสถัดไป 
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มติท่ีประชุม :   
1. รับทราบตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ  
2. ขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) นำประเด็น

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กรอ. จังหวัดระยองในทุกประเด็น เช่น เรื่องสถานีรถไฟความเร็วสูง เรื่องการพัฒนา
สนามบินอู่ตะเภา เรื่องผลกระทบของระบบนิเวศต่างๆ จากการพัฒนาท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3            
เพื่อผลักดันต่อไป 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 3/2566 
  ประเด็นความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาท่อสารเคมีอันตรายบริเวณโรงแยกก๊าซ ป.ต.ท. 

(โครงการก่อสร้างถนนสายสุขุมวิท (ถนนหมายเลข 3) อ.บ้านฉาง–ระยอง ตอน 1) 
   ผุ้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นำเสนอ ดังนี้ 

  โครงการก่อส ร้า งทางหลวงหมาย เลข  3  (สุ ขุ ม วิท ) ตั้ งอยู่ ระห ว่าง  กม .
192+150.000 – กม.204+100.000 และ กม.204+600.000 – กม.208+400.000 ระยะทางยาว 
15.750 กิโลเมตร ลักษณะงานจะดำเนินการขูดไสผิวทางแอสฟัลต์เดิม รวมทั้งขยายคันทางเดิมแล้วก่อสร้างผิวทาง
ใหม่เป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ (JRCP) หนา 25 CM ก่อสร้างปรับปรุงใหม่ มาตรฐานทาง ช้ันพิเศษ ขนาด 8 ช่องจราจร 
วงเงินตามสัญญาในการก่อสร้าง 1,124,468,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 960 วัน เริ่มต้น 16 ตุลาคม 
2563 สิ้นสุดสัญญา 2 มิถุนายน 2566  

 ความก้าวหน้าปัจจุบัน 62.169% (แผนงานกำหนดไว้ 94.593% /ช้ากว่าแผน – 
32.424%)  
    ประเด็นปัญหาสิ่งกีดขวางบริเวณหน้าโรงแยกก๊าซ ป.ต.ท. ช่วง กม. 206 มีเส้นท่อ
สารเคมีอันตรายกีดขวางอยู่ และไม่ทราบแนวทิศทางของท่อ และไม่สามารถรื้อถอนได้ เครื่องจักรไม่สามารถเข้า
ดำเนินการได้ โดยท่อดังกล่าว มีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร บรรจุสารเคมีอันตรายและได้ปิดหัวท้ายท่อเอาไว้  
โรงงานได้ปิดกิจการไปแล้ว (บริษัท เอเพ็ค ปิโตรเคมิคอล จำกัด ประกอบกิจการผลิตพลาสติกโปลีไวนิลคลอไรด์ : 
พีวีซีเรซิ่น) ซึ่งได้ปิดกิจการไปเมื่อปี 2554)  

 ปัจจุบัน โรงงานของ บริษัท เอเพ็ค ปิโตรเคมิคอล จำกัด ล้มละลายไม่เข้าข่ายเป็น
โรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535  พบเหตุมีสาร VCM ตกค้างภายในท่อใต้ดินภายในพื้นที่บริษัท เอเพ็ค           
ปิโตรเคมิคอล จำกัด ดังกล่าว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจึงได้แจ้งสำนักงานบังคับคดีให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 

 สำนักงานบังคับคดีแจ้งว่า ผู้ที่ เกี่ยวข้องเรื่องนี้เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กอง
ล้มละลาย 2 กรมบังคับคดี และบริษัท บริหารรัชคาร จำกัด และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้ทำหนังสือ
แจ้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กองล้มละลาย 2 กรมบังคับคดี และบริษัท บริหารรัชคาร จำกัด ให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  
ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม ๒๕๖๕    

ความคืบหน้าปัจจุบัน  
 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมลงพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชียว

ชาญในการตรวจหาสารตกค้าง VCM ในพื้นที่ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลจากการตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญ ผลเป็น
ประการใดจะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ. 
1. ประธานท่ีประชุมฯ : การดำเนินโครงการก่อสร้างถนนขณะนี้ดำเนินการต่อไปได้หรือไม่    

มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ 
2. ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : จากการที่ประชุมหารือกับแขวงทางหลวงระยอง 

สามารถก่อสร้างไปได้  โดยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
สารเคมี VCM ว่าตกค้างในพื้นที่หรือไม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบ 

3. ประธานท่ีประชุมฯ : ฝากฝ่ายเลขาฯติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องด้วย เนื่องจาก
เรื่องนี้ติดตามมาระยะเวลานานแล้ว 

4. ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง รับทราบตาม 
5. ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : กระบวนการในการจัดการมีวิธีการ

อย่างไร จะดูดสารออกมา หรือจัดการอย่างไร 
6. ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : ต้องรอผลการทดสอบจากผู้เช่ียวชาญก่อนว่ามีสาร

ปริมาณมากน้อยอย่างไร และจะมีวิธีการกำจัดอย่างไร หากใช้วิธีการเผาก็จะส่งผลกระทบมากต่อชุมชนโดยรอบ     
ต้องใช้พื้นที่เยอะพอสมควร 

7. ผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยอง : ขอฝาก EEC พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาจาก         
กรณีนี้ด้วย เนื่องจาก EEC ส่งเสริมอุตสาหกรรมและมีกฎหมายพิเศษที่ควบคุมพื้นที่ด้วย จะส่งผลให้การดำเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยข้ึน 

8. ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง : ในประเด็นนี้ ได้ติดตามมาระยะหนึ่งแล้ว 
จำเป็นต้องมีคณะทำงานติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาหรือไม่ และงบประมาณที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหา       
มีแหล่งไหนบ้าง 

9. ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : มีคณะทำงานติดตามอยู่แล้ว โดยมีอุตสาหกรรม
จังหวัดระยองเป็นฝ่ายเลขาฯ 

10. ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง : ประเด็นปัญหาขณะนี้คืองบประมาณในการ
กำจัดสารเคมี  

11. ประธานท่ีประชุมฯ : ฝากฝ่ายเลขาฯ นำวาระนี้ ติดตามอย่างต่อเนื่องด้วย 
 

มติท่ีประชุม :   
3. รับทราบตามที่อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เสนอ  
4. มอบหมายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ติดตามความคืบหน้า และรายงานความ

คืบหน้าให้ที่ประชุม กรอ. ทราบในครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
1. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง แจ้งประเด็นจากการประชุมประจำเดือน

ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โดยประเด็นการนำเงินจ้างคนพิการ กลับมาใช้ในจังหวัดระยอง โดยมีประมาณ 
70 โรงงานที่จ้างคนพิการมาทำงาน ส่วนโรงงานที่ไม่สะดวกก็จะส่งคืนเงินกลับไปที่ส่วนกลาง อยากนำเสนอให้นำเงิน
ส่วนน้ันมาพัฒนาจังหวัดระยอง อยากสนับสนุนให้จ้างคนพิการมาปฏิบัติงานในสว่นราชการต่างๆ อยากนำเงินส่วนน้ัน
มาพัฒนาจังหวัดระยองด้วย เงินต่อหัวที่ส่งไปส่วนกลาง ให้หมุนเวียนกลับมาพัฒนาจังหวัดระยอง 

2. ประธานท่ีประชุมฯ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือหน่วยงานใด
ประกันสังคม หรือ พัฒนาสังคมฯ 

3. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จะนำรายละเอียดจากประเด็นข้างต้น 
แจ้งจังหวัดระยองทราบอีกครั้ง 
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4. ประธานท่ีประชุมฯ แจ้งจังหวัดด้วยและแจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องด้วย 
5. ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดระยอง แจ้งเรื่องวิกฤติน้ำแล้งที่จะเกิดข้ึนในปี 2566 

เนื่องจากได้ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำฯ จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร ครั้งหน้าขอให้เชิญหน่วยงานชลประทาน
ระยอง ร่วมประชุมช้ีแจงด้วย มีแผนอย่างไร จะเตรียมรับมืออย่างไร อยากให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัด 

6. ประธานท่ีประชุมฯ ฝ่ายเลขานำเรื่องน้ำเข้าเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป
ด้วย 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ. 
- ไม่มี  - 

มติท่ีประชุม :  เห็นชอบตามที่เลขาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และผู้แทนประธาน
หอการค้าจังหวัดระยอง เสนอ และมอบหมาย ดังนี้ 

1. มอบหมายสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สรุปรายละเอียดประเด็นการนำเงินจ้าง       
คนพิการในส่วนของจังหวัดระยองกลับมาหมุนเวียนใช้ในพัฒนาจังหวัดระยอง จัดส่งให้จังหวัดระยอง และหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป 

2. มอบหมายฝ่ายเลขาฯ เชิญโครงการชลประทานระยอง มานำเสนอสถานการณ์น้ำ           
ของจังหวัดระยอง ในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 

วาระที่  6  เรื่องอ่ืนๆ 

-  ไม่มี - 

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 

 

 

 

 

 

     ลงช่ือ    .......อนงค์พร............  ผู้บันทึกฯ  
              (นางสาวอนงค์พร อารีกุล) 
             พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน          

ลงช่ือ    ......จีรวัสส์..........  ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
        (นายจีรวัสส์  เปรมดิษฐ์) 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 


